
AFNÁM Á EINU ÁRI?

ÖNNUR LEIÐ TIL AFNÁMS GJALDEYRISHAFTA
FIMMTUDAGINN 15. DESEMBER KL 8.15-10.00 Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK

  Ný áætlun um afnám gjaldeyrishafta
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www.vi.is

Afnám gjaldeyrishafta er þjóðþrifamál og mikilvægur áfangi í vegferð til endurreisnar 
íslensks hagkerfis. Höft á fjármagnsflutninga hafa varað í þrjú ár og enn eru lítil merki 
breytinga þar á. Á fundinum verður kynnt tillaga vinnuhóps sérfræðinga úr röðum 
atvinnulífs og háskóla að nýrri áætlun um afnám gjaldeyrishafta. Áætlunin 
miðar að því að losa höft á um það bil einu ári, án þess að verulegur þrýstingur verði á 
gjaldeyrismarkað og kostnaði við afnámið verði haldið í lágmarki. Aðgangseyrir er 2.500 
kr. með morgunverði sem hefst kl. 8.00. 
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